



ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ E กษ 1011/2679  
รับ-ส่งที่ 285/4 29.62

จป 6185/62

พ.ศ. ๒๕๖๗/๖๒

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๓๒

ร.บ. ๖๖๐/๖๒

ที่ สบอ ๓๓/๓๖/๒๕๖๒

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ร.บ. ๖๖๐/๖๒

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega-Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เรียน รบ.

ตามที่มอบหมายให้ ผส.บอ. เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega-Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรเดช เตียวตระกูล) เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุม ดังนี้

๑. มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega-Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกรเพิ่มเติม จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นที่ปรึกษาผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ

๓. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานแผนธุรกิจแปลงวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega-Farm Enterprise) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔. มติที่ประชุมเห็นชอบพื้นที่ดำเนินการแปลงวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega-Farm Enterprise) สินค้าข้าว จำนวน ๒ แปลง ดังนี้

๔.๑ แปลงข้าวสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เกษตรกร ๑๐๐ ราย พื้นที่ ๓,๑๑๙ ไร่ รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข ๔๓ ขายเป็นข้าวเปลือกคุณภาพให้บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด เพื่อนำไปสี ณ โรงสีจังหวัดกำแพงเพชร มีการวางแผนการเพาะปลูกในช่วง ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และเก็บเกี่ยวช่วง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งผลผลิตเฉลี่ย ๖๓๐ กิโลกรัม/ไร่ และปริมาณการผลิต ๑,๙๖๕ ตันต่อฤดูกาลผลิต

๔.๒ นาแปลงใหญ่ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกร ๙๐ ราย พื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่ รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ผลิตข้าวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ผลผลิตเฉลี่ย ๔๘๐ กิโลกรัม/ไร่ เพื่อจำหน่ายข้าวสดให้แก่บริษัท บางสีโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เก็บไว้ใช้เอง/ชุมชน/ลูกค้าประจำ แปรรูปข้าวสาร ข้าวกล้องจำหน่ายตามงานต่าง ๆ

๕. การเสนอพื้นที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega-Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดทำเงื่อนไขและกระบวนการสมัคร เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)

รบ.

(นายธีระพล ตั้งสมบัติ)

ผส.บอ.

(นายธีระพล ตั้งสมบัติ)

ผส.บอ.

๒๐๑๗/๖๑

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒

(นายสมบัติ สวัสดิพัฒนา)

๒๕๖๒

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒

## แผนธุรกิจ Mega Farm

### ๑. แผนธุรกิจแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

มีการรวมกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก จำนวน ๕๓ ราย พื้นรวม ๑,๔๘๘ ไร่

**เป้าหมาย** ผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาบริการในราคาถูกลงให้กับสมาชิก

**กิจกรรมและการดำเนินงาน** กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังดำเนินการผลิตหัวมันสดที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงและน้ำหนักดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด โดยมีช่องทางการจำหน่ายเป็นหัวมันสดให้กับโรงงานอิมเพรส เอทานอล จำกัด รวมกลุ่มกันผลิตมันสำปะหลัง วางแผนการผลิต การตลาด และบริหารจัดการทรัพยากรและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน พัฒนามันสำปะหลัง (หัวมันสด) ให้มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกันผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน จัดทำแปลงพันธุ์ วางแผนการผลิตมันสำปะหลังร่วมกันเพื่อให้มีผลผลิตส่งโรงงานตลอดทั้งปี

**จุดแข็ง (Strength)** พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง (S๒) กลุ่มมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในทิศทางเดียวกัน

**จุดอ่อน (Weakness)** ขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำเกษตร เกษตรกรไม่มีการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน

**โอกาส (Opportunity)** ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เลือกพันธุ์ดีที่เหมาะสม

**อุปสรรค (Threat)** ราคาผลผลิตตกต่ำ ขาดความมั่นใจในการลงทุนปรับปรุงบำรุงดิน

**การตลาด** ขายหัวมันสดให้กับโรงงานอิมเพรส เอทานอล จำกัด ซึ่งยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน โดยโรงงานต้องการมันเส้นสะอาด ๕๐๐,๐๐๐ ตัน แต่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่สามารถผลิตมันสำปะหลัง ได้ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ ตัน/ปี และมีการประกันราคาขั้นต่ำหัวมันสดแบบคละ ๒ บาท/กิโลกรัม แต่ถ้าราคาซื้อขายในตลาดสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่ประกันไว้ทางโรงงานก็จะรับซื้อตามราคาตลาด

**การเงิน** ประมาณการค่าใช้จ่าย

- รวมต้นทุนทั้งหมด เป็นเงิน ๘,๗๔๖,๔๐๐ บาท/ไร่

- รวมรายรับสุทธิทั้งหมด เป็นเงิน ๑๒,๐๕๒,๘๐๐ บาท/ไร่

### ๒. แผนธุรกิจแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน บ้านแจรงาม ตำบลแจรงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

มีการรวมกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก จำนวน ๔๒ ราย พื้นรวม ๑,๔๓๒ ไร่

**เป้าหมาย** ปลูกอ้อยโรงงานเพื่อส่งโรงงานน้ำตาลทราย โดยจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง เพิ่มผลผลิต วางแผนการผลิต พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในเรื่องของการผลิตอ้อยโรงงาน การตลาดในรูปแบบของการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ นำเครื่องจักรกลการเกษตรมาทดแทนปัญหาเรื่องแรงงาน ผลิตอ้อยสด ลดการเผา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕

**กิจกรรมและการดำเนินงาน** พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในเรื่องของการผลิตอ้อยโรงงาน และร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้ ยังมุ่งเน้นพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ นำเครื่องจักรกลการเกษตรมาทดแทนปัญหาเรื่องแรงงาน

**จุดแข็ง (Strength)** สมาชิกส่วนใหญ่เปิดใจพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่  
**จุดอ่อน (Weakness)** สมาชิกขาดความรู้การลดต้นทุนการผลิตและเรื่องเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่

**โอกาส (Opportunity)** เข้าร่วมโครงการทำให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในด้านต่างๆ

**อุปสรรค (Threat)** ราคาผลผลิตไม่เป็นที่พอใจและต้นทุนการผลิตราคาสูง โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี และสารเคมี

**การเงิน** ประมาณการค่าใช้จ่าย

- รวมต้นทุนทั้งหมด เป็นเงิน ๑๙,๔๓๑,๐๒๕ บาท/ไร่ (รวมค่าต้นทุนปุ๋ย ค่าไถ่ ปีแรก)

- รวมรายรับสุทธิทั้งหมด เป็นเงิน ๑๗,๒๔๘,๑๕๓ บาท/ไร่

**การตลาด** โรงงานน้ำตาลมิตรผล จำกัด

**๓. แผนธุรกิจแปลงใหญ่สับปะรดปลอดภัยบ้านเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ,ตำบลบุนนาคพัฒนา อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง**

รวมกลุ่มเกษตรกร สมาชิก ๑๕๙ ราย พื้นที่ ๑,๐๑๖.๗๕ ไร่ เป็นการต่อยอดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สับปะรดที่มุ่งเน้นการปรับลดการปลูกสับปะรดโรงงานเพื่อเปลี่ยนเป็นสับปะรดสำหรับบริโภคผลสดตามความนิยมของผู้บริโภคทั้งในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และตลาด Modern trade

**เป้าหมาย** มุ่งเน้นการปรับสัดส่วนการปลูกสับปะรดโรงงาน (พันธุ์ปัตตาเวีย) เพื่อเปลี่ยนเป็นสับปะรดสำหรับบริโภคผลสด (พันธุ์ภูแล) จากเดิม ๘๐:๒๐ เป็น ๖๐:๔๐ การกระจายผลผลิตให้มีความสม่ำเสมอตลอดฤดูกาล การพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เช่น การผลิตสับปะรดน้ำผึ้ง

**กิจกรรมและการดำเนินงาน** มุ่งเน้นการผลิตสับปะรดโดยเริ่มต้นจากการวางแผนการผลิตให้สับปะรดกระจายออกตลอดทั้งปี สร้างมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพมากกว่าการเน้นปริมาณผลผลิต และปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคสดทดแทนการผลิตสับปะรดเพื่อจำหน่ายโรงงาน

**จุดแข็ง (Strength)** กลุ่มมีความตั้งใจที่จะดำเนินการบริหารจัดการแปลงใหญ่สับปะรดอย่างเข้มแข็งมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง มี ศพก. สับปะรด ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเข้าถึงได้ตลอดเวลา

**จุดอ่อน (Weakness)** ผลผลิตยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกษตรกรยังขาดการวางแผนผลิตทำให้ผลผลิตกระจุกตัวออกพร้อมๆ กัน

**โอกาส (Opportunity)** จังหวัดลำปาง ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสับปะรดอย่างจริงจัง

**อุปสรรค (Threat)** อยู่ห่างไกลจากโรงงานแปรรูป และการแก้ไขปัญหาของภาครัฐยังขาดความต่อเนื่อง

**การเงิน** ประมาณการค่าใช้จ่าย

- รวมต้นทุนทั้งหมด เป็นเงิน ๔๙,๔๐๐ บาท/ไร่

- รวมรายรับสุทธิทั้งหมด เป็นเงิน ๘๕,๖๐๐ บาท/ไร่

**การตลาด** ตลาดในพื้นที่/จังหวัดใกล้เคียง และตลาดต่างประเทศ เช่น จีน กรณีผลผลิตสับปะรดพันธุ์ภูแลเมื่อผลผลิตมีปริมาณเพียงพอต่อการส่งออก

**๔. แผนธุรกิจแปลงใหญ่พืชอาหารสัตว์ อำเภอสงขลา จังหวัดสงขลา**

รวมกลุ่มเกษตรกร สมาชิกจำนวน ๒๕๗ ราย เนื้อที่ ๒,๖๙๙ ไร่ มีสินค้าหลัก ดังนี้ หัวมันสำปะหลังสด มันสำปะหลังสับตากแห้ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมัก และหญ้าเลี้ยงสัตว์หมัก

**เป้าหมาย** สามารถลดการนำเข้าพืชอาหารสัตว์ ๒๐% และเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๒๐% (ในปีที่๑) อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอตลอดทั้งปีได้อีกด้วย

**กิจกรรมดำเนินการ** สินค้าของกลุ่มแปลงใหญ่พืชอาหารสัตว์ฯ มี ๔ รูปแบบ คือ

๑. มันสำปะหลังสด หัวมันสำปะหลังมีการเสื่อมสภาพเร็วมาก เมื่อขุดแล้วจะรีบนำส่งให้โรงงานเพื่อแปรสภาพภายใน ๒๔ ชั่วโมง จำหน่ายให้กับลานมัน และโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง

๒. การแปรรูปหัวมันสำปะหลังสด แปรรูปโดยใช้เครื่องสับหัวมันเป็นเส้นเล็กๆ แล้วไปตากบนลานซีเมนต์เพื่อลดความชื้น ส่งขายให้กับสหกรณ์โคนมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารโคนม

๓. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมัก เมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกครบอายุ ๗๐-๘๐ วัน จะทำการตัดลำต้นนำมาเข้าเครื่องสับ จากนั้นนำมาบรรจุใส่ในถุงพลาสติก ส่งขายให้กับสหกรณ์โคนม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และบริษัทเอกชน

๔. หญ้าเลี้ยงสัตว์หมัก หลังการเก็บเกี่ยวทั้งต้นนำมาเข้าเครื่องสับ จากนั้นนำมาบรรจุใส่ในถุงพลาสติกส่งขายให้กับสหกรณ์โคนม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และบริษัทเอกชน

**จุดแข็ง (Strength)** สมาชิกมีประสบการณ์ในการปลูกพืชทั้ง ๓ ชนิด และมีตลาดรับซื้ออยู่ใกล้แหล่งผลิตทำให้ลดต้นทุนในการขนส่ง อีกทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพพืชอาหารสัตว์ให้มีมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้าได้

**จุดอ่อน (Weakness)** สมาชิกมีต้นทุนการผลิตสูง และมีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ไม่มีรายได้อื่นระหว่างรอขายผลผลิต

**โอกาส (Opportunity)** มีนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนแปลงใหญ่ ส่วนราชการและเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม ทำให้สามารถพัฒนาไปสู่อาหารสัตว์อินทรีย์ได้ ซึ่งในอนาคตตลาดของผลิตภัณฑ์อินทรีย์(นมอินทรีย์) เป็นที่ต้องการสูง และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ ผู้ผลิตและผู้ซื้อเป็นสมาชิกของกลุ่มทำให้การกำหนดราคาซื้อ-ขาย และปริมาณได้ตามความต้องการ

**อุปสรรค (Threat)** ขาดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเพาะปลูกข้าวโพดและหญ้าเลี้ยงสัตว์ ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ขาดโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ เช่น ลานตาก เครื่องจักร โกดังเก็บสินค้า

**การตลาด** จำหน่ายให้กับสหกรณ์โคนมเทพสถิต กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โรงงานรับซื้อมันสำปะหลังในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

#### **๕. แผนธุรกิจปาล์มน้ำมันสหกรณ์นิคมพนม จำกัด อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

รวมกลุ่มเกษตรกร สมาชิก ๑,๒๑๐ ราย พื้นที่ ๒๒,๗๐๒ ไร่ สร้างการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

**เป้าหมาย** ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ลดต้นทุนการผลิต สร้างจุดรวบรวมปาล์มน้ำมันและพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบต้นแบบสำหรับผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน กลุ่ม RSPO

**กิจกรรมและการดำเนินงาน** สร้างกลุ่มสมาชิกให้เป็นกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันร่วมกัน มีการบริหารจัดการแปลงปาล์มน้ำมัน ผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน สนับสนุนและพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี สร้างจุดรวบรวมปาล์มน้ำมัน และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ

**จุดแข็ง (Strength)** เกษตรกรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ บริการจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ดี มีการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

**จุดอ่อน (Weakness)** ขาดทักษะในการบริหารจัดการด้านตลาด มีจุดรวบรวมไม่เพียงพอ มีคู่แข่งทางการตลาดสูง

**โอกาส (Opportunity)** สหกรณ์ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการผ่านหน่วยงานภาครัฐ

**อุปสรรค (Threat)** มีข้อจำกัดในการดำเนินงานของสหกรณ์ในด้านการดำเนินสถานะทางการเงิน

**การตลาด** สหกรณ์นิคมพนม จำกัด

## ๖. แผนธุรกิจแปลงเกษตรผสมผสาน (พืชผล/ผลไม้) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมกลุ่มเกษตรกร ๘๕ ราย พื้นที่ ๑,๐๒๔ ไร่ โดยจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรตามนโยบาย จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของรัฐบาลแปลงเกษตรผสมผสาน (ผัก/โคนม/ไม้ผล/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) เพื่อพัฒนา ศักยภาพเกษตรกร ให้เข้มแข็งมีความภูมิใจในอาชีพ มีที่ดินทำกินมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

**เป้าหมาย** ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรจากการผลิตเชิงเดี่ยวให้ปรับสู่การทำเกษตร แบบผสมผสาน สร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย (GAP/PGS/เกษตรอินทรีย์) ผลิตสินค้าเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### กิจกรรมที่ดำเนินการ

- แปลงที่อยู่อาศัย ๑ ไร่ ปลูกพืชเพื่อบริโภค ขายในชุมชน และนำสู่ตลาดภายนอก สร้าง มาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัย GAP/อินทรีย์ มีการวางแผนในการปลูกพืชเพื่อขายตามความต้องการของตลาด และเพื่อขายเมล็ดพันธุ์

- แปลงเกษตรกรรม ๕ ไร่ ปลูกพืชเศรษฐกิจตามช่วงฤดูกาลและปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต เป็นแบบเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน

- ควบคุมสินค้าโดยใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP/เกษตรอินทรีย์/เกษตรธรรมชาติ

**จุดแข็ง (Strength)** เกษตรกรมีพื้นที่ทำกินที่แน่นอน มีการปรับปรุงดินสำหรับทำการเกษตร

**จุดอ่อน (Weakness)** น้ำสำหรับทำการเกษตรในพื้นที่ ๕ ไร่ ไม่เพียงพอ

**โอกาส (Opportunity)** มีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน สินค้าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

**อุปสรรค (Threat)** ระยะทางจากแหล่งผลิตจนถึงตลาดอยู่ห่างไกล ทำให้มีต้นทุนในการ

ขนส่งเพิ่มขึ้น

**การตลาด** สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด กำหนดแผนการ รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตสู่ ๓ ตลาดล่าง ตลาดกลาง ตลาดบน เป็นต้น

## ๗. แผนธุรกิจวิสาหกิจแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง มะปรางมัน ปัตตานี จำกัด

รวมกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๒๕๗ ราย พื้นที่ ๒,๑๐๐ ไร่

**เป้าหมาย** รวบรวมน้ำยางสดและยางก้อนถ้วยให้ครอบคลุมพื้นที่ของสมาชิกส่งให้กับ สหกรณ์ โรงงาน ในพื้นที่ข้างเคียงได้ในราคาที่เป็นธรรม เช่น น้ำยางสดเป็นน้ำยางสดที่มีคุณภาพและยางก้อนถ้วยไม่มี สิ่งเจือปนจากใบไม้

**กิจกรรมและการดำเนินงาน** วิสาหกิจแปลงใหญ่ยางพารา มุ่งเน้นการรวบรวมผลผลิตที่มี คุณภาพไปจำหน่ายให้ราคาที่ดี ลักษณะเด่นของสินค้าที่เด่นของกลุ่มมี ๒ รูปแบบ ได้แก่ น้ำยางสดเป็นน้ำยาง สดที่มีคุณภาพ ยางก้อนไม่มีสิ่งเจือปนจากใบไม้

**จุดแข็ง (Strength)** สินค้ามีคุณภาพ มีกฎที่ชัดเจนในการผลิตน้ำยางสดและยางก้อนถ้วยให้ มีคุณภาพ

**จุดอ่อน (Weakness)** เกษตรกรยังขาดความเข้าใจ เรื่องการตลาดราคาขายตกต่ำรายได้ไม่ พอในการครองชีพ

**โอกาส (Opportunity)** รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุน

**อุปสรรค (Threat)** การแก้ไขปัญหาด้านราคาของภาครัฐไม่ชัดเจน

## ๘. แผนธุรกิจวิสาหกิจแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

รวมกลุ่มเกษตรกร ๑๐๑ ราย เนื้อที่ ๑,๐๕๐ ไร่

**เป้าหมาย** กลุ่มสามารถรวบรวมผลผลิตยางแผ่นดิบ รมควัน คุณภาพ อัดก้อน จัดจำหน่าย  
นำไปส่งสหกรณ์และโรงงาน

**กิจกรรมและการดำเนินงาน** วิสาหกิจแปลงใหญ่ยางพารา มุ่งเน้นการรวบรวมผลผลิต  
ไปจำหน่ายให้ได้ราคาที่ดี โดยเริ่มต้นจากการวางแผนการรวบรวมผลผลิตที่กระจายในพื้นที่ไปจำหน่ายสหกรณ์  
โรงงาน และพ่อค้าโดยตรง ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่มาก และไม่ยุ่งยาก อีกทั้งเป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์  
ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันมาก่อน มีตลาดรองรับที่แน่นอน และพัฒนาน้ำยางสด  
ยางแผ่นรมควัน และยางแผ่นรมควันอัดก้อน เป็นยางที่มีคุณภาพได้มาตรฐานต่างๆ เช่น ปี ๒๕๕๙ ได้รับ  
มาตรฐาน GMP ปี ๒๕๖๐ ได้รับมาตรฐาน ISO ปี ๒๕๖๑ ได้รับมาตรฐาน GAP และโรงงานสีเขียว มาตรฐาน  
อุตสาหกรรม

**จุดแข็ง (Strength)** สินค้ามีมาตรฐานคุณภาพ มีตลาดรองรับชัดเจน มีประสบการณ์มี  
ความรู้ความสามารถ

**จุดอ่อน (Weakness)** ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม ราคาขายตกต่ำ รายได้ไม่พอในการครองชีพ

**โอกาส (Opportunity)** สหกรณ์ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการผ่านหน่วยงานภาครัฐ  
มีตลาดจำหน่ายหลายช่องทาง

**อุปสรรค (Threat)** คู่แข่งทางการตลาดมีมาก

รายงานการประชุม  
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่  
(Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

\*\*\*\*\*

**คณะทำงานผู้เข้าประชุม**

๑.	นายอนันต์ สุวรรณรัตน์	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธานคณะทำงาน
๒.	นายพีรพันธ์ คอทอง	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ
๓.	นายชจร เราประเสริฐ	รองอธิบดีกรมการข้าว (แทนอธิบดีกรมการข้าว)	กรรมการ
๔.	นายธีรพล ตั้งสมบุญ <i>สมบุญ</i>	ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (แทนอธิบดีกรมชลประทาน)	กรรมการ
๕.	นายครรชิต สุขเสถียร	รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (แทนอธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์)	กรรมการ
๕.	นายบัญชา สุขแก้ว	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ ประมง (แทนอธิบดีกรมประมง)	กรรมการ
๗.	นายนรภัทร อ่อนคลาย	อธิบดีกรมปศุสัตว์ (แทน)	กรรมการ
๘.	นายปณิธิ เสมอวงษ์	รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (แทนอธิบดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร)	กรรมการ
๙.	นายปรเมศร์ ชะดี	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (แทน)	กรรมการ
๑๐.	นางพิสมัย จันทนะมัญจนะ	ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ (แทนอธิบดี กรมวิชาการเกษตร)	กรรมการ
๑๑.	นางสาวปรานอม จันทน์ใหม่	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แทน)	กรรมการ
๑๒.	นางสาวบรรณัด นพศักดิ์	อธิบดีกรมหม่อนไหม (แทน)	กรรมการ
๑๓.	นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	กรรมการ
๑๔.	นายกิตติเกษม นิมะสะอาด	ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน (แทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ)	กรรมการ
๑๕.	นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว	รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แทน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)	กรรมการ
๑๖.	นายกมลวิศว์ แก้วแฝก	ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	กรรมการ
๑๗.	นายวิศิษฐ์ แสงคล้าย	ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (แทน)	กรรมการ
๑๘.	นางจิรฐา ฤทธิอร่าม	รักษาการแทนหัวหน้าสำนักวิจัยและพัฒนา (แทน ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา)	กรรมการ
๑๙.	นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท	ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งประเทศไทย (แทน)	กรรมการ
๒๐.	นายพรชัย ศรีสาคร	ประธานสภาหอการค้าไทย (แทน)	กรรมการ

๒๑.	นายพรชัย ศรีสาคร	ประธานสภาหอการค้าไทย (แทน)	กรรมการ
๒๒.	นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์	ประธานสภาอุตสาหกรรม (แทน)	กรรมการ
๒๓.	นายไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ
๒๔.	นายพฤทธิ เกิดชูชื่น	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ
๒๕.	นายมนัส ชูผงกา	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฯ	กรรมการ
๒๖.	นายรังสิมันต์ สัมฤทธิ์	ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน (แทน)	กรรมการ
๒๗.	นายอำนาจ บุตรทองคำวงษ์	ผู้จัดการส่วนฯคูโบต้าโซลูชั่น (แทนกรรมการรอง ผู้จัดการใหญ่อาวุโส)	กรรมการ
๒๘.	นายอดิษฐ์ กฤษณวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	กรรมการ
๒๙.	นายอัสนี มาลัมพูช	นายกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม	กรรมการ
๓๐.	นายสำราญ สารบรรณ	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	กรรมการและ เลขานุการ
๓๑.	นายธิตี โลหะปิยะพรรณ	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒.	นางมาลินี ยูวานานนท์	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสมสวย ปัญญาสิทธิ์	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
๒.	นายรัตนะ สวามีชัย	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๓.	นายสุขทัตน์ ต่างวิริยกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย
๔.	นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช	ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากองส่งเสริมฯ การยางแห่งประเทศไทย
๕.	นายสุธรรม ลิ้มพานิช	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กรมประมง
๖.	นางสาวภัทราวดี ชาลี	นักวิชาการเกษตร กรมการข้าว
๗.	นายธนันท์ หาญเกริกไกร	รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว
๘.	นายรัชฎพงศ์ เศรษฐวิวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๙.	นางสาวนฤมล อติเรกโชติกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๐.	นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๑.	นายชายศักดิ์ วุฒิสักดิ์	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๒.	นายนิวัตร เฉลิมชุตติเดช	ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



๑๓. นางพิสมัย พึ่งวิกรัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ  
กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๔. นางสาวสุริวัสสา รัตนรักษัตติยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมัน  
กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๕. นางสาวจิราภา จอมไธสง ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้  
ประดับและพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๖. นายธนา ทองพั้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
๑๗. นางสาวนิศานาถ เจือทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๘. นางสาวสุนารักษ์ โสภา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๙. นายรักศักดิ์ รักเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒๐. นายสมชาติ รัตนมาลี ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒๑. นางสาวภัทรมาศ พานพุ่ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  
กรมส่งเสริมการเกษตร
๒๒. นางสาวจรัสศรี แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๒๓. นางสาวกรรณิกา ชิตชอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๒๔. นายสมบัติ สาสีพัฒนา วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน
๒๕. นางสาววรรณ โนราช วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ กรมชลประทาน
๒๖. นายชวสร นกเดช เศรษฐกรชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๗. นายเด่นพงษ์ เวียงศรีพนาวัลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  
กรมส่งเสริมการเกษตร
๒๘. นางสาวนิภา สงฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  
กรมส่งเสริมการเกษตร
๒๙. นางชลอ ภิรมย์ภักดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
๓๐. นางสาวพรรณรณมณธ์ อยู่จุงดี ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนางานชุมชน  
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
๓๑. นางสาวอภิษฎา ทรัพย์เอนกยศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการเกษตร  
สมัยใหม่ กลุ่มมิตรผล
๓๒. นางสาววัลภา ปันตะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว  
กรมส่งเสริมการเกษตร
๓๓. นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล กรมส่งเสริมการเกษตร
๓๔. นางสุมาลี ชินวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว  
กรมส่งเสริมการเกษตร

๓๕. นางสาวปาริณี ธรรมธร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมผักและเห็ด  
กรมส่งเสริมการเกษตร
๓๖. นางสาวประพิศพรรณ อนุพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร
๓๗. นางสาวพนิดา พลวรางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน
๓๘. นางสาวมณียาภา เนียมประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๙. นางสาวมณฑรายาท ศรีสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔๐. นางสาวนราภรณ์ เขยชุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๔๑. นางสาวหทัยรัตน์ จันทิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๔๒. นางสาวกฤตยา เพ็ญวรวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๔๓. นางสาววารภรณ์ โมรา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอาหาร หอการค้าไทย
๔๔. นางสาวพนิดา ลาดเหลา นักประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔๕. นางสาวอัจฉิมา ควรสงวน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร
๔๖. นางไพพร กิตติกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร
๔๗. นางสาวอุไร แสนคุณท้าว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ กรมปศุสัตว์
๔๘. นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๔๙. นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕๐. นางสาวอุบลวรรณ พัฒนลาภ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๕๑. นางสาวพาฝัน ใจรักษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๕๒. นายกิตติ ชาญชลยุทธ์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
๕๓. นายพัลลภ ชานี นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
๕๔. นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ผู้จัดการสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๕๕. นางสาวเปรมฤทัย อุ่นเรือน นักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม
๕๖. นางสุนันทา เลิศสินไทย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
๕๗. นายเมธาสิทธิ์ ดีพลา นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
๕๘. นางสาวรัตนา เนวิจิตร องค์การสะพานปลา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

## วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยใช้กลไกการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเข้าด้วยกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยกำหนดนโยบายให้จัดทำ “แผนการผลิตทางการเกษตรของประเทศ” ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การวางแผนการผลิตทางการเกษตรทั้ง พืช ปศุสัตว์ และประมง ตามความต้องการของตลาด หรือการกำหนดโควตาทำเกษตรกรรมให้เหมาะสมว่าจะทำเกษตรกรรมอะไร จำนวนเท่าไร เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งให้การขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำแผนการผลิตภาคการเกษตร (Agricultural Production Plan) ภายใต้แนวทาง “การตลาดนำการผลิต” และ “โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่” (Mega Farm) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันรวมทั้งเป็นการพัฒนาระบบการเกษตรของไทย ดังนั้น จึงมีนโยบายบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร โดยเริ่มต้นตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งมีผลผลิตจำหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

### มติที่ประชุม รับทราบ

## วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ โครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนกระทั่งมีผลผลิตจำหน่ายออกสู่ตลาด

๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ

### เป้าหมาย

แปลงใหญ่น้อยกว่า ๑ แปลงใหญ่ต่อ ๑ ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๖ แปลง (แบ่งพื้นที่ตามสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

### ลักษณะและขนาดพื้นที่

พื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป สำหรับพืชผัก/สมุนไพร/ไม้ดอกไม้ประดับ พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ไร่ เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) จากการผลิต ซึ่งทำให้ต้นทุนการทำเกษตรกรรมลดลง โดยคัดเลือกจากพื้นที่ ที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

๑. พื้นที่ ส.ป.ก. ที่มอบให้เกษตรกร
๒. พื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินทำกินแห่งชาติ (คทข.)
๓. พื้นที่ซึ่งเกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน
๔. พื้นที่ที่ทำเกษตรแปลงใหญ่อยู่แล้วรวมกันอยู่แล้วหลายๆ แปลงในพื้นที่อำเภอเดียวกัน
๕. พื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถผลิตสินค้าเหมาะสมสอดคล้องกับ AGRIMAP

## วิธีการดำเนินงาน

๑. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ๓ ระดับ ๑) ส่วนกลาง ๒) ส่วนภูมิภาค ๓) ระดับอำเภอ

๒. สํารวจและคัดเลือกพื้นที่ : สํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่มและเข้าร่วมดำเนินการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจแปลงใหญ่ พร้อมทั้งจะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกัน และมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการพัฒนาเข้าร่วมโครงการฯ โดยคัดเลือกสินค้าเกษตร ดังนี้

๑) เป็นสินค้าเกษตรที่มีภาวะประสบปัญหาด้านการตลาด หรือ

๒) เป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพด้านการผลิตแต่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา และหากเป็นสินค้าที่มีปัญหาด้านการตลาด เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ให้คัดเลือกพื้นที่ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าอื่นทดแทนหรือปลูกพืชอื่นร่วมด้วย

๓. จัดทำแผนการผลิต : เลือกวิธีการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

๔. การบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่

๑) การรวมกลุ่มเกษตรกร : เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัด รวมกลุ่มเกษตรกรเจ้าของที่ดิน เพื่อจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน

๒) คณะกรรมการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ : สมาชิกในกลุ่มคัดเลือกจากเกษตรกรเจ้าของที่ดินที่มีศักยภาพและมีความต้องการทำการเกษตรเองหรือคัดเลือกบุตรหลานของเกษตรกรเจ้าของที่ดินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มาทำหน้าที่บริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่

๓) สนับสนุนองค์ความรู้ และวิธีการจัดการสมัยใหม่แบบเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)

๔) บทบาทภาคเอกชนกับเกษตรกร : เกษตรกรเจ้าของที่ดินลงทุนร่วมกัน ในวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ เหมือนการร่วมกันทำนาด้วยการลงแขกเช่นในอดีต โดยขอให้ภาคเอกชนลงทุนออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร หรือแนะนำวิธีการทำเกษตรกรรมสมัยใหม่ และเกษตรกรเจ้าของที่ดินหรือบุตรหลานทำหน้าที่เป็นผู้จัดการธุรกิจการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อดำเนินการผลิต

๕) การจำหน่ายผลผลิต : สหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตในโครงการฯ ขายให้เอกชนหรือนำไปแปรรูป หรือส่งไปจำหน่ายในตลาด รวมทั้งส่งออกไปขายต่างประเทศ หรือขายในระบบออนไลน์ เป็นต้น

๖) การเพิ่มมูลค่าผลผลิตวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ : เชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาตั้งโรงรวบรวมผลผลิต หรือตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตของโครงการฯ โดยตรงในลักษณะอุตสาหกรรมเกษตร

๕. การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ติดต่อกับประสานกับภาคเอกชนวางแนวทางและส่งเสริมการฝึกอบรม และสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

๖. การติดตามและการประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาดำเนินการ

## ผลผลิต ผลลัพธ์

### ผลผลิต (output)

พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่การเกษตรในรูปแบบธุรกิจการเกษตรแปลงใหญ่ ไม่น้อยกว่า ๖ ภูมิภาค

## ผลลัพธ์ (outcome)

๑. ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเกษตรกรรมของประเทศไทยจากเกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการเกษตรกรรมร่วมกันแบบแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise)

๒. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรมีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ

## มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร

การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) ที่มีเกษตรกรและภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนกระทั่งมีผลผลิตจำหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

## องค์ประกอบ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการ มีหน่วยงานระดับกรมและส่วนราชการ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน เป็นคณะกรรมการ

## อำนาจหน้าที่

๑. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

๒. อำนวยการวางแผน กำหนดแนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

**ข้อเสนอที่ประชุม** ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษา
๒. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นที่ปรึกษา
๓. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการ
๔. ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ

**มติที่ประชุม** รับทราบและมอบหมายผ่านเลขานุการ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมตามที่ประชุมเสนอ

## วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พื้นที่ดำเนินการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร

### ข้อเท็จจริง

ในเบื้องต้น กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดเลือกสินค้าเกษตรและพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ จาก ๑) เป็นสินค้าเกษตรที่มักจะประสบปัญหาด้านการตลาด หรือ ๒) เป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพด้านการผลิตแต่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา และหากเป็นสินค้าที่มีปัญหาด้านการตลาด เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ให้คัดเลือกพื้นที่ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าอื่นทดแทนหรือปลูกพืชอื่นร่วมด้วย จำนวน ๑๐ แปลง ดังนี้

#### ๑. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร

พื้นที่ ๑,๔๘๘ ไร่ เกษตรกร ๕๓ ราย รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่มัน

สำปะหลัง เกษตรกรผลิตมันสำปะหลัง (หัวมันสด) ส่งโรงงาน

#### ๒. แปลงอ้อยโรงงาน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร

พื้นที่ ๑,๗๑๗ ไร่ เกษตรกร ๔๒ ราย รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ แฉงามพัฒนา ๙๙

เกษตรกรผลิตอ้อยสดส่งให้กับโรงงานน้ำตาลมิตรผล ด้านข้าง

#### ๓. แปลงสับปะรด อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร

พื้นที่ ๑,๐๑๖.๗๕ ไร่ เกษตรกร ๑๕๙ ราย รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตสับปะรด

ปัตตาเวียแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรผลิตสับปะรดส่งโรงงาน ๘๐% จำหน่ายตลาดผลสด ๑๙% และแปรรูป ๑%

#### ๔. แปลงพืชอาหารสัตว์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

หญ้าเลี้ยงสัตว์)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร

พื้นที่ ๓,๐๕๖ ไร่ เกษตรกร ๒๔๔ ราย รวมกลุ่มเป็นกลุ่มแปลงใหญ่พืชอาหารสัตว์ เกษตรกรผลิต

● มันสำปะหลัง จำหน่ายเป็นหัวมันสด และแปรรูปเป็นมันเส้น โดยหัวมันสดขายโรงงาน และลานรับซื้อในพื้นที่

● ข้าวโพดและหญ้าอาหารสัตว์ เกษตรกรผลิตใช้เลี้ยงสัตว์เอง และจำหน่ายให้สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค

#### ๕. แปลงเกษตรผสมผสาน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ผัก/โคนม/ไม้ผล/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พื้นที่ ๑,๐๒๔ ไร่ เกษตรกร ๘๕ ราย รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง

(คทช.) จำกัด เกษตรกรปลูกผัก ไม้ผล จำหน่ายในสถานที่ราชการ และตลาดทั่วไป และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ส่งขายโรงงานในพื้นที่

#### ๖. แปลงเกษตรผสมผสาน ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี (ผัก/ไม้ผล/สมุนไพร)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พื้นที่ ๑,๑๖๐ ไร่ (เป็นพื้นที่จัดสรรให้เกษตรกร ๗๒๖ ไร่ สระน้ำ ๒๐๐ ไร่) เกษตรกร ๑๒๑ ราย

รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์เพื่อรับการจัดสรรที่ดิน อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ และวางแผนการผลิตสินค้า

**๗. แปลงยางพารา** กรป.กลาง มะปรางมัน ปัตตานี จำกัด ต.ช้างให้ตึก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การยางแห่งประเทศไทย

พื้นที่ ๑,๘๘๑ ไร่ เกษตรกร ๕๕๖ ราย รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง มะปรางมัน ปัตตานี จำกัด เกษตรกรผลิตน้ำยางสดและยางก้อนถ้วย จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อน้ำยางสดและยางก้อนถ้วย ในท้องถิ่น

**๘. แปลงยางพารา** สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด ต.หนองบัว อ.รัชฎา จ.ตรัง  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การยางแห่งประเทศไทย

พื้นที่ ๕,๐๗๕ ไร่ เกษตรกร ๓๗๐ ราย รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด เกษตรกรสมาชิกผลิตน้ำยางสด ส่งขายให้กับสหกรณ์ เพื่อรวบรวมน้ำยางสดแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน มาตรฐาน GMP

**๙. แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน** สหกรณ์นิคมพนม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์

พื้นที่ ๒๒,๗๙๒ ไร่ เกษตรกร ๑,๒๑๔ ราย รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์นิคมพนม จำกัด เกษตรกรผลิต ทะลายปาล์มสด ส่งขายให้กับลานเทพปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ เพื่อรวบรวมส่งขายให้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่

**๑๐. แปลงโคนม** สหกรณ์การเกษตรไพรงูย จำกัด อ.หันคา จ.ชัยนาท  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมปศุสัตว์

เกษตรกร ๖๓ ราย แม่โครีดนม ๖๓๐ ตัว รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรไพรงูย จำกัด เกษตรกรผลิตน้ำนมดิบคุณภาพดีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่งขายให้กับบริษัท แดรี่ พลัส จำกัด

**ข้อพิจารณา**

ให้ความเห็นชอบพื้นที่ดำเนินการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร

**ข้อเสนอที่ประชุม** ๑. ขอให้มีการลงพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งด้านต้นทุน ผลผลิต การบริหารจัดการ การตลาด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดต่อไป

๒. แปลงยางพาราขอให้หาผู้ประกอบการร่วมดำเนินงานโครงการฯ

๓. ขอให้เพิ่มพื้นที่ดำเนินการโครงการฯ ในส่วนของสินค้าข้าว จำนวน ๒ แปลง

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

๑. พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๑๐ แปลง ตามเสนอโดยดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน ดังนี้

๑) แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

๒) แปลงอ้อยโรงงาน อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการร่วมกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

๓) แปลงสับปะรด อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดำเนินการร่วมกับสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด จำกัด ภายใต้คำปรึกษาของบริษัท สวิฟท์ จำกัด

๔) แปลงพืชอาหารสัตว์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการร่วมกับบริษัท F&N จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมเทพสถิต จำกัด และ บริษัท แดรี่พลัส จำกัด

๕) แปลงเกษตรผสมผสาน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการร่วมกับบริษัท สวิฟท์ จำกัด และบริษัท แดรี่พลัส จำกัด

๖) แปลงเกษตรผสมผสาน ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการร่วมกับสหกรณ์บ้านนาสาร จำกัด และบริษัท ซี.พี.แรม. จำกัด

๗) แปลงยางพารา ทรบ.กลาง มะปรางมัน ปัตตานี จำกัด ตำบลช้างให้ตึก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยการยางแห่งประเทศไทย

๘) แปลงยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยการยางแห่งประเทศไทย

๙) แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน สหกรณ์นิคมพนม จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการร่วมกับบริษัท มรกต อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์นิคมพนม จำกัด

๑๐) แปลงโคนม สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง จำกัด อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ดำเนินการร่วมกับบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และ บริษัท แดรี่พลัส จำกัด

๒. มอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักลงพื้นที่วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลตามที่ประชุมเสนอ

๓. มอบหมายการยางแห่งประเทศไทยประสานภาคเอกชนร่วมดำเนินการในพื้นที่แปลงยางพารา

๓. มอบหมายกรมการข้าวดำเนินการจัดหาพื้นที่แปลงข้าวเพิ่มเติม จำนวน ๒ แปลง พร้อมทั้งวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

๓.๒ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร

### ข้อเท็จจริง

โครงการ กำหนดแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงาน	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบหลัก
๑	จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการรูปแบบวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ)	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	กสก./สป.กษ./จังหวัด/กษ.อ.
๒	จัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการบริหารจัดการในรูปวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ ที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน	เม.ย. ๖๒	กสก.
๓	ประสานความร่วมมือ (Partnership) กับภาคเอกชนใน ส่วนกลางผ่านกลุ่มสานพลังประชารัฐ คณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (D.๖) เพื่อขอให้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ในกระบวนการผลิตและการตลาด	เม.ย. ๖๒	สศค./สป.กษ./กสส.
๔	การสรรหาและคัดเลือกพื้นที่ที่มีลักษณะและขนาดที่เหมาะสมซึ่งควรมีขนาดพื้นที่ติดกันรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดการผลิต (Economy of Scale) (อย่างน้อย ภาคละ ๑ แปลง)	เม.ย. ๖๒	กษ.จ./สปก.จ./สก.จ.
๕	ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและการบริหารจัดการโครงการฯ	พ.ค. ๖๒	กสก.



ลำดับ	รายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงาน	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบหลัก
	แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด		
๖	ประชุมเพื่อชี้แจง/รายงาน ชักซ้อม แบ่งงาน/คน/วางระบบ บริหารโครงการ	พ.ค. ๖๒	กรรมการระดับ จังหวัด/อำเภอ
๗	การรวมกลุ่มเกษตรกรและจัดตั้งเป็นนิติบุคคลองค์กรเกษตรกร แปลงใหญ่	พ.ค.๖๒	กษ.จ./สก.จ.
๘	การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการแปลง จากเกษตรกร เจ้าของที่ดินที่มีศักยภาพหรือบุตรหลานของเกษตรกร เจ้าของที่ดินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farmers)	พ.ค. ๖๒	กษ.จ.
๙	การอบรมพัฒนาทักษะและความรู้การบริหารจัดการแปลง สมัยใหม่	พ.ค. ๖๒	กสก. + D๖
๑๐	การศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนการผลิต การลงทุน และ การตลาดที่เหมาะสม	พ.ค. ๖๒	กษ.จ.
๑๑	การทำสัญญาร่วมทุน/สัญญาซื้อขาย	พ.ค. ๖๒	กษ.จ + กรรมการแปลง
๑๒	การเริ่มลงทุนและการเตรียมการ ก่อน ระหว่าง และหลังการ ผลิต	มี.ย. ๖๒	กรรมการแปลง
๑๓	การบริหารจัดการตลาดและการส่งเสริมการตลาด	ธ.ค. ๖๒	กรรมการแปลง
๑๔	การติดตามและประเมินผล ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ระหว่าง ดำเนินโครงการ และเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวในแต่ละปีอย่าง ต่อเนื่อง	เม.ย. ๖๒ - มี.ค. ๖๓	สศค.

### ข้อพิจารณา

เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นัดหมายประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒



(นางชลอ ภิรมย์ภักดี)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาววัลภา ปันต๊ะ)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๗๙.๖๐.

๒๙๕.๑๗๐๘  
๒๓/๐๕/๖๒ ๖๒  
1A.4๕๗.

# ด่วนที่สุด

## ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E กษ1๐11/๖619

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สลก. รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ชป 6185

วันที่ 23 พ.ค. 2562

สลก 3936/๒๙พค๖๒

เรื่อง ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ 2/2562

รพบ. 34๗๐/๖  
๒๔ พค ๖๒  
10.0๗๔.

ผอป.ลก.

๑

เรียน อชช.	วันที่กำหนด
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	27 พค ๖๒
กรมส่งเสริมการเกษตร ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการ	
วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ 2/2562	
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1	
กรมส่งเสริมการเกษตร	หมายเหตุ

ปีนประกาศ

*[Handwritten signature]*

(นางภนิดารัสมิ เกษสุขสม)

ปร.ลก. แทน ผอป.ลก.

ปฏิบัติราชการแทน สลก., 23 พ.ค. 2562

๑ *[Handwritten signature]*  
เจษฎา

๒ *[Handwritten signature]*  
เรียน ผอป.ลก.  
เพื่อขอแจ้งวาระประชุม

(นายทองเปลว กองจันทร์)

อชช.

*[Handwritten signature]*  
๒๕ พค ๖๒

(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)

รพบ.

๓ - กนก / สลก.  
- ส่ง ผอป.ลก. ส่ง ผอป.ลก.  
- กนก / สลก. ส่ง ผอป.ลก. ส่ง ผอป.ลก.  
- กนก / สลก. ส่ง ผอป.ลก. ส่ง ผอป.ลก.

*[Handwritten signature]*  
๒๕ พค ๖๒

(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)

รพบ.

*[Handwritten signature]*



ด่วนที่สุด

เลขที่เอกสารในระบบ E.บปช.1011/267  
บันทึกข้อความ นวป.ก.ค.

กรมชลประทาน
รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขรับ ๗๒ ๕๑๘๕ / ๖๒
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๔๕๓

ที่ กษ.๑๐๑๑/๕๖๑๘ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการชลประทาน

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๓ ชั้น ๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแปลงพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๑๐ แปลง ตามเสนอโดยขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านต้นทุน/ผลผลิต/การบริหารจัดการ/การตลาด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาด้านการผลิตและการตลาด และขอให้เพิ่มเติมพื้นที่เป้าหมายแปลงใหญ่ข้าว จำนวน ๒ แปลง นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแปลงวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว รายละเอียดตามวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสำราญ สาราบรรณ์)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่  
(Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร

\*\*\*\*\*

- วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒
- วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ๓.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลแปลงวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise)
- ๓.๒ แผนปฏิบัติงานแปลงวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise)
- วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
- ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานแปลงวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise)
- วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๕.๑ พื้นที่ดำเนินการแปลงวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) สินค้าข้าว
- ๕.๒ พื้นที่ดำเนินการแปลงวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) สินค้าอื่นๆ  
(ถ้ามี)
- วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)